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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 3  / 2567 

วันศุกร์ ที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2567 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม  
   
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ  หมายเหตุ  

      
1. นายช านาญ  กล้ากสิกิจ ส.อบต.ม.๒  ช านาญ  กล้ากสิกิจ 
2. นายประมวล ค าทอง ส.อบต.ม.๓  ประมวล  ค าทอง  
3. นายเจริญ ทุมศรี  ส.อบต.ม.4  เจริญ ทุมศรี  
4. นายมนตรี  ลงลา  ส.อบต.ม.๕  มนตรี  ลงลา   
5. นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6  สุบัญ พรหมทลาย  
6. นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗  สมพร  สุริยันต์ 
7. นายค าเวียน ศรีบุตร ส.อบต.ม.๘  ค าเวียน  ศรีบุตร  
8. นายบัวไล  สิมมาสุด ส.อบต.ม.๙  บัวไล  สิมมาสุด  
9. น.ส.ธนชัชา  บาดาจันทร์ ส.อบต.ม.๑๐  ธนัชชา  บาดาจันทร ์   
10. นายยงค์ชัย ไชยคาม ประธานสภาฯ  ยงค์ชัย ไชยคาม   
๑1. นายสุรพล  อินนุชิต ส.อบต.ม.๑๒  สุรพล  อินนุชิต 
12. นางละมุล  หนานมะ รองประธานสภาฯ ละมุล  หนานมะ    
 
 
 รายช่ือผู้ขาดประชุม  
  
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง   หมายเหตุ  

  
1. นายเกริกไกร  พิมเห็ม   ส.อบต.ม.๑   ลากิจ 
 
รายช่ือผู้เข้ร่วมประชุม  
 
 ล าดับที่ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ  หมายเหตุ  
 
1. นายมนูญ  บุตตะนาม  นายก  อบต.ภูหอ มนูญ  บุตตะนาม 
2. นายทองหนัก  อุทธบูรณ์  รองนายก  อบต.ภูหอ ทองหนัก  อุทธบูรณ์ 
 3. น.ส.รัชนีย ์  ไพเมือง  เลขานุการสภาฯ  รัชนีย์   ไพเมือง 
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 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   
   บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาทั้งหมด 13 คน มาเข้าร่วมประชุม 12 คน ลากิจ 1 คน คือ นาย
เกริกไกร  พิมเห็ม ส.อบต.ม.๑  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป โดยมี น.ส.รัชนีย์   ไพเมือง ปลัด อบต.ภูหอ ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 
 
   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

นายยงค์ชัย  ไชยคาม  ขอเชิญผู้บริหารแจ้งข้อราชการต่อที่ประชุมสภาทราบ .  
ประธานสภาฯ 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  1.1 แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม  
นายก อบต.ภูหอ   ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 
     ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 
      ด้วย วันจันทร์ ที่  12 สิงหาคม 2567 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
     อ าเภอภูหลวง ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
      1 ) พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ 98 รูป ณ  
     หอประชุมอ าเภอภูหลวง 
      2 ) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย 
     พระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ าเภอภูหลวง 
      3 ) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต าบล
     ภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
      จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 
 
     1.2 การจัดกิจกรรม วันก านัน – ผู้ใหญ่บ้านประจ าปี 2567  
      ด้วยอ าเภอภูหลวงก าหนดจัดกิจกรรมวันก านัน – ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอ
     ภูหลวงขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ณ หอประชุมอ าเภอภูหลวง โดยมี 
     กิจกรรม ดังนี้  
      1 ) พิธีท าบุญตังบาตรพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป 
      2 ) พิธีมอบเหรียญพระราชทาน 
      3 ) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
      จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
     ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องค้างพิจารณา 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
     5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2568 วาระท่ี 3  
     ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
 
 นายยงค์ชัย ไชยคาม  ส าหรับวันนี้จะเป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ซึ่งตาม   
ประธานสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
     (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน 
     วาระท่ี  3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้การ 
     อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี  
     ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเพ่ือลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568 จ านวน 12 
     เสียง 
 

     5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
     โครงการระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ล าห้วยน้ าคู่ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยก 
     พัฒนา ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
 

นายยงค์ชัย ไชยคาม  เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลภูหอ 
 

นายมนูญ  บุตตะนาม  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอได้รับหนังสือแจ้งความเดือดร้อนจากราษฎร
 นายก อบต.ภูหอ   หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนาว่าน้ าได้กัดเซาะตลิ่งล าห้วยน้ าคู่ท าให้ราษฎรที่ตั้ง 
     บ้านเรือนอยู่ติดริมน้ าได้รับความเดือดร้อนจากตลิ่งพังทลาย ชาวบ้านได้ว่าจ้าง 
     รถบรรทุกดนิมาถมแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ น้ าได้กัดเซาะตลิ่ง
     พังเละทุกปี จนใกล้จะพังถึงบ้านเรือนของราษฎรแล้วท าให้ได้รับความเดือดร้อน
     เป็นอย่างมาก 
      ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอได้ออกตรวจสอบพ้ืนที่แล้ว 
     ปรากฏว่า น้ าได้กัดเซาะตลิ่งล าห้วยน้ าคู่เป็นแนวยาว งบประมาณของอบต. มีไม่
     เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ จึงได้
     จัดท าโครงการระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งล าห้วยน้ าคู่ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยก
     พัฒนา ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อขอรับการสนับสนุน  
     งบประมาณประจ าปี2568 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอความเห็นชอบ
     ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอในการด าเนินการดังกล่าวต่อไป  
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มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ จ านวน 12  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายยงค์ชัย ไชยคาม  ขอเชิญผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯได้ปรึกษาหารือข้อราชการ 
ประธานสภาฯ 
 

นายมนูญ  บุตตะนาม  6.1 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูหอได้ 
  นายก อบต.ภูหอ   ด าเนินการจัดกิจกรรม วันแม่ขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

     เล็กต าบลภูหอ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวนั้น
      ผู้บริหารมีนโยบายจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูหอให้เป็นศูนย์ 
     เด็กเล็กต้นแบบ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเด็กให้กล้าแสดงออก /ฝึกการใช้ 
     ไมโครโฟน / ท่องอาขยานได้ อนาคตอาจพัฒนาเป็นโรงเรียนอนุบาล /จากการ 
     มานิเทศงานของโรงเรียนอนุบาลประจันตะและโรงเรียนอนุบาลวรราช เมื่อมา 
     เห็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูหอ เอกชนยังทึ่งในความพัฒนาของศูนย์เด็กเล็ก 
     ต าบลภูหอ เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นบางอย่างโรงเรียนอนุบาลยังไม่มี เพื่อเป็น
     การลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองผู้บริหารมีนโยบายจัดชั้นเรียนอนุบาล 1 , 2  
   
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  งานที่ 2 คือ งานบริหารจัดการขยะ โครงการขยะแลกบุญโดยมีรถบริการออกรับ 
นายก อบต.ภูหอ   ซื้อขยะรีไซเคิลน ามาขาย รายได้น ามาปรับปรุงศาลพญาช้าง – นางผมหอม ซึ่ง 
     ทุกคนสามารถร่วมท าบุญได้เพ่ือลดประมาณขยะและค่าขนทิ้งจึงขอความร่วมมือ
     ทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
   
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  งานที่ 3 คือ งานด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตอนนี้ อบต.ภูหอได้รับการคัดเลือก 
นายก อบต.ภูหอ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาและส่งเสริม 
     คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 นายมนูญ  บุตตะนาม  6.2 ปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  13 หมู่บ้านขอให้สมาชิก
นายก อบต.ภูหอ   สภาส ารวจแจ้งความเดือดร้อนมายังผู้บริหารเพื่อจะได้แก้ไขความเดือดร้อนได้ 
     ทันท่วงที เรื่องถนนทางการเกษตรเนื่องจากนายกได้รับเรื่องร้องเรียนจาก 
     ชาวบ้านเกี่ยวกับถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาล าบากและอีกไม่ก่ีเดือน
     ก็จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งข้าวทั้งอ้อย 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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 นายยงคช์ัย ไชยคาม  ผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอขอขอบคุณท่านนายกที่เล็งเห็นถึง
ประธานสภาฯ   ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ต าบลภูหอและเป็นผู้บริหารที่ท างานรวดเร็วมี 
     ประสิทธิภาพ ประสานงานโครงการต่างๆมาพัฒนาต าบลภูหอซึ่งไม่เคยมี 
     ผู้บริหารคนใดท าได้มาก่อน แจ้งสมาชิกทุกท่านเร่งส ารวจความเดือดร้อนเรื่อง 
     ถนนการเกษตรส่งมายังผู้บริหาร มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการจะปรึกษาหารือใน
     ที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
       
      นัดประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เพ่ือพิจารณาการ
     โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แต่งกายเสื้อสีฟ้า) 

  
     ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 

  ลงชื่อ             รัชนีย์  ไพเมือง   ผู้จดบันทึกประชุม 
                (นางสาวรัชนีย์  ไพเมือง) 
                     เลขานุการสภาฯ 
         
ลงชื่อ       สมพร  สุริยันต์   ผู้ตรวจบันทึกประชุม  

               (นายสมพร  สุริยันต์)    
                  สมาชิก อบต.หมู่  7 

 
 ลงชื่อ           ธนชัชา  บาดาจันทร์  ผู้ตรวจบันทึกประชุม  

          (นางสาวธนัชชา  บาดาจันทร์)  
                   สมาชิก อบต.หมู่  ๑0 
     

  ลงชื่อ           สุรพล  อินนุชิต   ผู้ตรวจบันทึกประชุม   
               (นายสุรพล  อินนุชิต)   
                  สมาชิก อบต.หมู่  12 
  
 
 บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๓/256๗  ได้ผ่านการรับรองตามมติที่ประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ 1/256๗  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน 256๗ 
     

      ลงชื่อ      
          (นายยงค์ชัย   ไชยคาม) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 

 


